



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
เรื่อง ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดงกลาง กรณีเหตุพิเศษ
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๒

ตามที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดงกลาง ได้ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดงกลาง กรณีเหตุพิเศษ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เนื่องจากปรากฏพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดงกลาง ทำให้เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง และครู ผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดงกลางเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง และเนื่องจากกระหน่ำการปิดการเรียนการสอน ยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นนักเรียน และครู ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดงกลาง

จากสถานการณ์ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของเด็กนักเรียนและผู้ปกครองรวมทั้งเพื่อลดความเสี่ยงและเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดงกลาง อาศัยอำนาจตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ มาตรฐานที่ ๑ ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กข้อ ๑.๓.๔ การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีจําเป็นที่ไม่อาจเปิดเรียนได้ตามปกติ ให้ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ไม่เกิน ๑๕ วันทำการ จึงขอประกาศปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดงกลาง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลางจํานวน ๕ วันทำการ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ และจะเปิดการเรียนการสอนในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางดังต่อไปนี้

๑.ให้ครู ผู้ดูแลเด็ก นักเรียน ผู้ปกครอง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด งดการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง หรือพื้นที่ที่มีการระบาดของเชื้อโรค

๒.ให้ครู ผู้ดูแลเด็กดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Hand เรียนที่บ้านผ่านหนังสือเรียน แบบฝึกหัดและใบงาน ตลอดระยะเวลาการปิดสถานศึกษา และบูรณาการรูปแบบการเรียนการสอนอื่นๆตามความเหมาะสม

๓.ในช่วงปิดการเรียนการสอน ให้ผู้ปกครองมารับอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นมโรงเรียน) ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือให้ครู ผู้ดูแลเด็กนำส่งที่บ้านตามความประสงค์ของผู้ปกครอง

๔. ให้ครู ผู้ดูแลเด็ก ดูแลทำความสะอาด และปฏิบัติหน้าที่ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงเป็นประการใด จะประกาศให้ทราบโดยเร็วต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายพิรพจน์ ศรีสกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง